

## รายงานเกาหลีใต้ ปรับปรุงมาตรการเยียวยาร้านอาหาร ท่ามกลางวิกฤติการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา



รัฐบาลเกาหลีใต้ได้แถลงการณ์ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 จะมีการปรับปรุงมาตรการส่งเสริมธุรกิจร้านอาหารที่ประสบปัญหารายได้ตกต่ำ เนื่องจากผู้บริโภคที่จะรับประทานอาหารนอกบ้านลดลง ท่ามกลางวิกฤติการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

ตามข้อมูลอ้างอิงจาก กระทรวงเกษตร อาหาร และกิจการชนบท กล่าวว่า ภายใต้แผนดังกล่าว เกาหลีใต้จะเสนอดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่ออัตรา ร้อยละ 0.5 เพื่อให้ร้านอาหารท้องถิ่น สามารถกู้เงินแบบพิเศษ ซึ่งก่อนหน้านี้อยู่ที่ ร้อยละ 3 ซึ่งกองทุนพิเศษ จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือด้านการเงินแก่ ร้านอาหารขนาดเล็ก และส่งเสริมให้ร้านอาหารขนาดเล็ก ซื้อสินค้าที่ผลิตโดยคนท้องถิ่น โดยรัฐบาลเกาหลีใต้เชื่อว่า แผนดังกล่าวจะช่วยเพิ่มการขยายตัวของกองทุน ซึ่งในขณะนี้ตั้งเป้าหมายอยู่ที่ 10,000 ล้านบาท (8.45 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในปี 2563

การตัดสินใจดังกล่าว ทำให้เกิดความกังวล ในการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรชาวเกาหลีที่งดการออกไปรับประทานอาหารนอกบ้าน เนื่องจากความกังวลในการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ในวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 มีจำนวนผู้ป่วยที่ยืนยันการติดเชื้อเพิ่มสูงถึง 30 ราย แม้จะไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต แต่ในขณะเดียวกัน เชื้อไวรัสดังกล่าว ได้คร่าชีวิตประชากรที่อาศัยอยู่ในประเทศจิ้นราว 1,700 ราย

รัฐบาลเกาหลีใต้ยังคงกล่าวเพิ่มเติมว่า เงินสนับสนุนกว่า 10 ล้านบาท จะถูกแจกจ่ายให้กลุ่มองค์กรร้านอาหาร ตลอดจนช่วยเหลือร้านอาหาร ในการตัดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อวัตถุดิบในปริมาณมาก นอกจากนี้จะยังมีการชะลอการเก็บภาษี และจัดหาสิ่งกระตุ้นทางการเงินอื่นๆ เพื่อลดภาระให้แก่ร้านอาหาร รัฐบาลเกาหลีใต้ยังสังเกตการณ์ ในด้านการนำเข้าสินค้าประเภทอาหารจากประเทศจีนอย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีการคาดการณ์ว่า ร้านอาหารท้องถิ่น จะประสบปัญหาด้านการขาดแคลนวัตถุดิบ หากสถานการณ์นี้ ยังคงดำเนินต่อไปและขยายระยะเวลาไปเรื่อยๆ Kim Hyeon-soo รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกล่าวว่า “ทางเรายังกระตุ้นให้ทุกคนออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านดังปกติ และลดความวิตกกังวลเกี่ยวกับการแพร่เชื้อของไวรัสโคโรนาที่เกินเหตุ”

ต่อมาในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2563 เกาหลีใต้ ก็ได้เกิดผู้ติดเชื้อจากไวรัส Covid -19 ระลอก 2 จากคลับย่านนิเทวอน ซึ่งเป็นย่าน International ที่มีร้านอาหาร และผับต่างๆจำนวนมาก ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อกลับมาเพิ่มขึ้นมากกว่า 100 ราย ดังนั้น รัฐบาลเกาหลีใต้ ได้มีมาตรการประกาศให้คลับและผับ ต่างๆ ในเขตกรุงโซล และจังหวัดยองกย็อง ปิดดำเนินการทางธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 โดยไม่มีกำหนด

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล ได้ทราบข้อมูลว่า ผลจากการเกิดการระบาดของไวรัสระลอก 2 ของเกาหลีใต้ ในย่านอิเทวอน ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม และรัฐบาลเกาหลี ออกมาตรการห้ามเปิดคลับ และผับในเขตกรุงโซล และจังหวัดคยองกี ทำให้มีผลกระทบต่อร้านอาหารในย่านดังกล่าวด้วย ร้านอาหาร Thai Select ชื่อ “วังไทย” เป็นหนึ่งในร้านอาหารในย่านอิเทวอน จำเป็นต้องปิดร้านเป็นการชั่วคราว เนื่องจากไม่มีลูกค้า และนอกจากนี้ มีร้านอาหารไทยอีกหลายร้านก็อยู่ในย่านนี้เช่นเดียวกัน ซึ่งก็อาจจะได้ผลกระทบกันแทบทุกร้าน ในสถานการณ์ที่ประชาชน ยังหวาดกลัวการแพร่ระบาดของไวรัสในย่านนี้ ถึงแม้รัฐบาลเกาหลี ไม่มีมาตรการให้ปิดร้านอาหาร แต่ทุกร้านก็ได้รับผลกระทบตามไปด้วย เนื่องจากมีลูกค้าลดลงมาก ดังนั้น ควรจะปรับแผนเพิ่มเติมในการให้บริการ Food Service มากขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาเป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ สคต.ณ กรุงโซล ได้มีแผนช่วยเหลือ โดยประชาสัมพันธ์ร้านอาหาร Thai Select ผ่านสื่อออนไลน์ ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2563 ในหลายโครงการด้วยกัน

\*\*\*\*\*

12 พฤษภาคม 2563  
Business Support Center  
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล